



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### "อภิสิทธิ์"จ้รมต.สมชาย จัดเรียนฟรี 12 ปีจริงๆ

"อภิสิทธิ์" จ้รมต.สมชาย จัดเรียนฟรี 12 ปีจริงๆ เนะปรับรวมกรอ.-กยศ. เพิ่มโอกาสให้เด็กได้เรียนหนังสือมากที่สุด

**3 รมต.ศึกษา(เงา)จ้ "รัฐบาลหมัก"จัดเรียนฟรี 12 ปีจริง เนะปรับรวมกรอ.-กยศ. เพิ่มโอกาสให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาให้มากที่สุด อย่ายึดติดข้อ ขอให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน ระบุคุณภาพทางการศึกษาเกิดขึ้นจากการทำงาน ไม่ใช่การซื้อ**

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่พรรคประชาธิปัตย์ ดร.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ในฐานะ รมว.ศึกษาธิการ(เงา) พร้อมด้วย นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ และนาย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รมช.ศึกษาธิการ (เงา) กล่าวถึงการแบ่งงานในส่วนการศึกษาว่า นโยบายทางการศึกษา มี3 เรื่องด่วน ได้แก่ 1.โอกาสทางการศึกษา อาทิ เรียนฟรีให้12 ปีต้องฟรีจริง เป็นเรื่องที่ถูกหมายสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ทำเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปีแล้ว หากสามารถผลักดันให้เรียนฟรีได้ จึงเป็นเรื่องดี หรือเรื่องกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ไม่ว่าจะเป็กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกขาดกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไม่อยากให้อึดติดกับข้อ แต่ขอให้เป็นกองทุนที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กมากที่สุด

2.เรื่องคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1ตัวเด็ก อยาให้ทำงานประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงอื่นๆ ทั้ง กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) 2 เรื่องครู ต้องตอบโจทย์เรื่องปัญหาการกระจายครูให้ชัดเจน 3 เรื่องหลักสูตรควรลดกลุ่มสาระวิชาลง แต่เพิ่มกิจกรรมหลากหลายมากขึ้น และ 4 .การนำเทคโนโลยีมาใช้ หากไม่มองแบบนโยบายประชานิยม ควรจัดสรรคอมให้กับโรงเรียนก่อน เพราะในขณะนี้โรงเรียนต่างจังหวัดไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียน และ3.อยากให้อเชื่อมโยงการศึกษากับภาคส่วนต่างๆ ทั้งเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนืองจากที่ผ่านมาการศึกษาได้มีงานวิจัยแต่กลับไม่มีการนำงานวิจัยนั้นไปใช้

"ข้อดีของกรอ.คือทุกคนสามารถกู้ได้หมด กยศ.คือดูแลคนยากคนจนมีกฎหมายรองรับ ส่วนข้อเสียกรอ.คือไม่สามารถกู้ในส่วนขอค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ และไม่มีกฎหมายรองรับ และกยศ.คือ ไม่สามารถให้กู้ได้ทุกคน ดังนั้นไม่ควรติดใจเรื่องข้อกองทุน และตัดเรื่องการเมืองทิ้งไป"ดร.อภิสิทธิ์ กล่าว

ศ.ดร.กนก กล่าวว่า คุณภาพทางการศึกษาเกิดขึ้นจากการทำงาน ไม่ใช่การซื้อ คนที่ทำงานด้านการศึกษาต้องมองในมุมของคนการศึกษา เช่น ปัญหาเรื่องครู ทำอย่างไรให้ครูเป็นครูที่ดีได้ และทำอย่างไรให้ครูที่ดีสามารถทำงานได้สำเร็จ หากผู้บริหารมองจากมุมของคนที่เป็นครูจะเข้าใจเรื่องนี้